

## "ดาวพงษ์"จัดหนักทุจริตสกสค.

นำเสนอเมื่อ : 30 พ.ย. 2558

รมว.ศึกษาธิการ ยันจัดการผู้ทุจริต สกสค. ขอข้อมูลการฟ้องอดีตบักสกสค.  
หลังผู้ตรวจการแผ่นดินเตือนให้แจ้งขอหา จอโก่ง

วันนี้ (30 พ.ย.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์ ไซไซย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และนายเกษม กลั่นยิ่ง อดีตประธานคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการฅาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) ขอหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและยกยอกทรัพย์สิน และมีกระเสขาวว่ามีอดีตกรรมการ สกสค.บางคนกำลังหลบหนีออกนอกประเทศนั้น ตนไม่ทราบว่ามีใครหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่ แต่ตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสิน ถ้าหนีออกนอกประเทศจริง เรียกว่ากีนปุ่นรอนทองหรือไม่ และก็ตองวากันไปตามกฎหมายการสงผู้ร้ายขามแดน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีทีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที ศธ.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายภยทีให้ ศธ.ดำเนินการตามทีคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินทีเสนอให้ดำเนินคดีอาญาขอหาจอโก่งกับผู้เกี่ยวข้องในการอนุมัติให้สำนักงาน สกสค.ซื้อตัวสัญญาไซเงินกับ บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีจ กรูปร จำกัด แต่ ศธ.แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดอดีตผู้บริหารสองรายในขอหาภัยยกยอกทรัพย์สิน ตนจะนำเรื่องนี้กลับมาดูด้วยว่า มีการแจ้งความผิดตองหรือไม่ ฝ่ายกฎหมายของ สกสค.ก็ตองกลับไปดูว่า ทีถูกทีควรเป็นอย่างไร อยางไรก็ตามยอมรับวากการดำเนินการทีผานมามีความลชช แต่ยืนยันวากใครทำผิดจะไม่มีการละเว้น แต่การแจ้งความเอาผิดกับใครจะตองดูให้ดี เพราะคนทีถูกกล่าวหาจะได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เล็ก ๆ ทีตองทำตามคำสั่ง ถ้าไม่เซ็น ไม่ยอมก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้าเซ็นไปแล้วก็ตองรับผิดชอบตามกฎหมาย ถือเป็นบทเรียนวออย่าทำตามคำสั่งทีไม่ถูกตอง

“ผมจะนำข้อมูลจากผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) มาดู เพราะถือวากเป็นข้อมูลทีมีประโยชน์ ตอนนีตัวผมเองรู้สึกวากเรื่องนีดำเนินการชช และกำลังจอบางคนทีตั้งกุมอยู่”รมว.ศึกษาธิการกล่าวและวาก ส่วนกรณีทีทนายความของนายสมมาตร มีศิลป์ อดีตผู้อำนวยการองค์การคชชของ สกสค.จะใช้สิทธิ์ทางศาล ขอความเป็นธรรมกรณีที บอร์ด สกสค. มีมติยกเลิกสัญญาจ้างนายสมมาตรนั้น เรื่องนีถือเป็นสิทธิตามขั้นตอน ซึ่งเดิมนายสมมาตร ได้ทวงตองว่า ชวงเวลาการประเมินไม่เหมาะสม เพราะผานการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 แต่ บอร์ด สกสค.ได้พิจารณา โดยยึดตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างสรุปรว การทำงานไม่ผานการประเมินตามเงื่อนไขสัญญา และในสัญญาจ้างก็ไม่ใครระบุชวงเวลาการประเมินไว้ จึงมีมติตั้งกล่าวออกมา